



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบประมาณแผ่นดิน)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยต้องผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพหลักและ
เลขานุการร่วมในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง การวิจัยและ
นวัตกรรม นั้น

มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งผลการพิจารณาและได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561
จากสำนักงบประมาณ เพื่อจัดสรรให้แก่โครงการวิจัย โดยมีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
ดังนี้

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	สังกัดคณะ	งบประมาณ
โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ (วิจัยประยุกต์)				
1	คาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์เซรามิก จังหวัดลำปางเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยใช้เทคนิคการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต	อาจารย์วราคม วงศ์ชัย อาจารย์นิติ กิจไพศาลสกุล ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร ผศ.ดร.วศินีโรตม์ เนติศักดิ์ อาจารย์เนเรศ ไทญ่วงศ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	256,800.00
2	เครื่องวัดระดับและน้ำหนักในไซโล ด้วยเซอร์โวมอเตอร์	ผศ.ดอนสัน ปงผาบ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	205,450.00
3	การเพิ่มประสิทธิภาพระบบผสมผสานการผลิตไฟฟ้า และน้ำร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สาร ทำความเย็นเอทิลีนไกลคอล	อาจารย์วีระ พันอินทร์ อาจารย์สุริยงค์ ประชาเขียว	วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา	286,300.00
4	แผนงาน : การเพิ่มสมรรถนะการจัดการการ ท่องเที่ยวฐานธรรมชาติหมู่บ้านปางงิ้ว ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ผศ.กาญจนา คูมา ผศ.พิรภพ จันทน์แสนตอ อาจารย์อัสดา บินโซดาโอะ อาจารย์สนธิญา สุวรรณราช อาจารย์เกษณีย์ สัตร์ตันขจร อาจารย์ปณณทัต กล้วยา	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	143,400.00

4. โครงการย่อยที่ 1...(ต่อ)

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	สังกัดคณะ	งบประมาณ
	โครงการย่อยที่ 1 : การส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวฐานธรรมชาติหมู่บ้านปางถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	อาจารย์สนธิญา สุวรรณราช อาจารย์กมลวรรณ ทาวิน ดร.จิราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนนะ อาจารย์ทิพยาภรณ์ ปัดถา	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	168,100.00
	โครงการย่อยที่ 2 : การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฐานธรรมชาติหมู่บ้านปางถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	อาจารย์เกศณีย์ สัตตรัตน์ขจร อาจารย์อมรทอง พัฒนพงษ์ อาจารย์ธวัชชัย ทำทอง	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	168,100.00
	โครงการย่อยที่ 3 : ภูมิปัญญาจากน้ำผึ้งโพรงดินสู่การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านอาหาร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวฐานธรรมชาติของบ้านปางถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	อาจารย์ปิ่นนที กัลยา อาจารย์กนกอร ศิริฐิติ อาจารย์จารุณี ศรีบุรี	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	224,100.00
รวมงบประมาณ				1,452,250.00
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ (วิจัยพื้นฐาน)				
1	การพัฒนานวัตกรรมการสอนทักษะการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตาในศูนย์พัฒนาสมรรถภาพและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดลำปาง	ดร.บัณฑิตกาญจ ตั้งภากรณ์	มนุษยศาสตร์ฯ	207,200.00
2	สื่อแอนิเมชันสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ฉบับภาษาจีน	อาจารย์สิริรัตน์ วาวแว อาจารย์เอกวิทย์ เมธาชยานันท์ อาจารย์ชลาลัย อุกกิจ	มนุษยศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ	169,300.00
3	ชุมชนกับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวกรณีศึกษา บ้านมาย ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	อาจารย์ชัตติยา ชติยวรา อาจารย์ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ อาจารย์ชวนพบ เอี้ยวสานุรักษ์	มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	197,800.00
4	การบริหารจัดการหนี้สินชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำปาง	ดร.สุวรรัฐ แลสันกลาง อาจารย์พิบูลย์ หม่องเขย อาจารย์ฐิติกานต์ สุริยะสาร อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานคำ	มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	216,700.00